

Số : 51 /BC-BKTXH

Mỹ Tú, ngày 25 tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện
năm 2022

Thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, như sau:

I. VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG .

Căn cứ chức năng nhiệm vụ theo luật định và Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện. Theo đó, Ban hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Thường trực HĐND huyện.

Các thành viên của Ban chịu trách nhiệm cá nhân trước Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ, quyền hạn được phân công. Việc tổ chức các hoạt động giám sát, thẩm tra của Ban theo chương trình công tác và sự phân công của Thường trực HĐND huyện với các nội dung được phân công Ban đều có sự tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến của tập thể các thành viên và đại diện một số cơ quan có liên quan. Thành viên của Ban luôn tham dự các kỳ họp HĐND huyện, hoạt động khảo sát giám sát và thẩm tra đầy đủ theo yêu cầu.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Hoạt động giám sát, khảo sát.

Trong năm Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã triển khai 03 cuộc giám sát, khảo sát đến 9 đơn vị, cơ quan trên địa bàn huyện hoàn thành chương trình giám sát do Thường trực HĐND giao và kế hoạch khảo sát giám sát năm 2022.

Qua kết quả khảo sát giám sát, Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện đã đánh giá những mặt đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của các phòng, ban, đơn vị liên quan: Qua đó đề nghị cần tăng cường công tác phối kết hợp giữa các phòng ban chuyên môn cấp huyện với các xã, thị trấn trong quá trình thực hiện chương trình dự án để triển khai kịp thời phát huy hiệu quả của các chính sách, chương trình, dự án được hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội góp phần tích cực trong công tác xóa đói, giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị.

- Chuyên đề: Khảo sát, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Mỹ Tú. Kết quả thực hiện chính sách người có công với cách mạng và thân nhân người có công là 2.177 người (chiếm khoản

2,41% dân số) với 01 người hoạt động cách mạng trước 01/01/1945 và 23 cán bộ tiền khởi nghĩa, có 02 Anh hùng LLVT và AHLĐ trong thời kỳ kháng chiến, 296 người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ, 147 người có công giúp đỡ cách mạng và 35 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, hiện nay có 565 thương bệnh binh và 769 thân nhân người có công với cách mạng. Đến nay toàn huyện có 340 Bà mẹ đã được phong tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" (có 12 mẹ còn sống). Trong đó, có 1.263 thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. Qua giám sát hầu hết người có công với cách mạng và thân nhân người có công luôn nhận được sự quan tâm chăm sóc của các cấp, ban ngành và toàn hệ thống chính trị về đời sống, vật chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, vẫn còn một số bộ phận người có công và thân nhân người có công đời sống còn nhiều khó khăn, mức sống dưới trung bình.

- Chuyên đề: Kế hoạch giám sát việc thực hiện Quỹ hỗ trợ nông dân (HTND) năm 2022 trong đó, tổng nguồn vốn Quỹ HTND trên địa bàn huyện đạt được 6 tỷ 268 triệu đồng, thực hiện cho vay trong kỳ có 8 dự án, 132 mô hình với 6.356 triệu đồng cho 234 lượt hộ vay; thu nợ trong kỳ 811,8 triệu đồng; dư nợ cuối kỳ 2.608,3 triệu đồng; nguồn vốn hỗ trợ các mô hình trồng trọt (chiếm 42%), mô hình chăn nuôi (chiếm 25%), mô hình thủy sản (chiếm 33%). Đến nay, Quỹ HTND các cấp đã phát huy hiệu quả vốn vay, phát triển sản xuất ở các lĩnh vực gồm: chăn nuôi, thủy sản, rau màu, cây ăn trái, trồng rau sạch...từ nguồn vốn Quỹ HTND, nhiều dự án đã xây dựng được các mô hình tổ hợp tác sản xuất, góp phần thay đổi nhận thức của người dân, chuyển từ phương thức sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết nhóm, xây dựng mô hình hợp tác sản xuất trong hội viên nông dân, thu hút nhiều hội viên tham gia.

- Khảo sát: "Khảo sát, giám sát công tác thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản nguồn vốn do huyện, xã thị trấn làm chủ đầu tư". Qua khảo sát giám sát đã nhắc nhở các đơn vị để tồn đọng nguồn vốn thanh quyết toán công trình qua nhiều năm đến nay đã cơ bản quyết toán hầu hết các công trình nghiệm thu và các công trình tồn đọng.

Qua giám sát, Ban đã kiến nghị, đề xuất với UBND huyện và các phòng, ban, đơn vị để khắc phục những tồn tại hạn chế, tổ chức thực hiện đúng quy định, góp phần ổn định và phát triển kinh tế của huyện. Kết quả giám sát đã có báo cáo riêng.

2. Hoạt động thẩm tra.

Thực hiện chức năng theo luật định và được sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, trong năm 2022 Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện chủ động thu thập thông tin, nắm tình hình, tích cực nghiên cứu các văn bản, tài liệu có liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ thẩm tra. Cụ thể:

Trong năm 2022, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã tham gia các cuộc họp của Thường trực HĐND huyện chuẩn bị kỳ họp lần thứ 4,5 và 6 của năm 2022 để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện.

Tại kỳ họp lần thứ 4, thẩm tra 05 báo cáo, 03 dự thảo nghị quyết và tờ trình, như sau: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân

sách 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn XDCB đến ngày 31/5/2022 ước thực hiện đến ngày 30/6/2022; Dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022; Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2021; Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách huyện Mỹ Tú năm 2022; Tờ trình điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách huyện Mỹ Tú năm 2022.

Tại kỳ họp lần thứ 5 (chuyên đề) Ban đã thẩm tra Tờ trình 137/TTr-UBND huyện về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và dự thảo nghị quyết HĐND huyện về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 trên địa bàn huyện Mỹ Tú.

Tại kỳ họp lần thứ 6, thẩm tra 03 báo cáo, 01 tờ trình và 03 dự thảo nghị quyết, gồm: Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2023; Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ thu – chi ngân sách năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện xây dựng cơ bản năm 2022 và ước thực hiện đến tháng 12/2022 và tờ trình dự toán thu – chi ngân sách năm 2023; Dự thảo Nghị quyết về phát triển Kinh tế - xã hội năm 2023; Dự thảo Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2023; dự thảo nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Qua công tác thẩm tra, Ban đã có nhiều kiến nghị về cơ chế chính sách, sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân huyện, việc thực hiện của các ngành, đơn vị có liên quan; đề nghị điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn kinh tế - xã hội của huyện. Nhìn chung, các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đều đạt chất lượng cao, có tính phản biện; đồng thời cung cấp những thông tin quan trọng giúp cho các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thảo luận, chất vấn tại kỳ họp, làm cơ sở để Hội đồng nhân dân huyện đưa ra quyết định phù hợp, đúng đắn trong lĩnh vực kinh tế- xã hội.

3. Thực hiện một số hoạt động khác.

Ngoài các hoạt động khảo sát giám sát, thẩm tra các báo cáo, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thường xuyên nắm bắt các thông tin qua các báo cáo hoạt động của UBND huyện (*thông qua các kỳ họp sơ kết tháng, quý, năm*), các ý kiến kiến nghị, khiếu nại của cử tri đề đề xuất Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chỉ đạo giải quyết. Giám sát thường xuyên việc chấp hành pháp luật, thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện về lĩnh vực kinh tế, ngân sách, giao thông, xây dựng, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, tài nguyên và môi trường, chính sách tôn giáo, dân tộc ở địa phương theo luật định.

Ban đã duy trì tốt chế độ thông tin báo cáo và họp Ban khi cần thiết để triển khai các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Các thành viên của Ban tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp theo quy định. Lãnh đạo Ban tham gia

phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát của Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND tỉnh.

Nguyên nhân: Đạt được những kết quả trên là nhờ sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Thường trực HĐND huyện, sự ủng hộ các ngành, các địa phương; sự tham gia nhiệt tình của các thành viên Ban và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giúp cho Ban Kinh tế - Xã hội triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch.

* Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, Ban Kinh tế- Xã hội còn mặt hạn chế: Thành viên của Ban có lúc chưa tham gia đầy đủ các cuộc giám sát của Ban theo kế hoạch; còn đơn vị được giám sát tính chấp hành chưa cao (thời gian gửi báo cáo chậm, chưa sắp lịch tiếp đoàn giám sát theo quy định). Một số kiến nghị của Ban đến các ngành chưa được thực hiện, thời gian thực hiện khắc phục những hạn chế của các đơn vị được giám sát còn chậm.

Nguyên nhân hạn chế: Do thành viên của Ban trùng công việc chuyên môn của cơ quan, đơn vị; Một số đơn vị, cơ quan được giám sát chưa thật sự coi trọng hoạt động giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, chưa sắp xếp thời gian làm việc, việc xây dựng các báo cáo đôi khi chất lượng chưa cao.

III. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Hoạt động giám sát, khảo sát.

Giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện; việc thực hiện kết luận của chủ tọa kỳ họp lần thứ 7 và kết luận của Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện tại các phiên họp thường kỳ và các nội dung khác do Thường trực Hội đồng nhân dân huyện phân công.

Tổ chức khảo sát, giám sát chuyên đề theo chương trình khảo sát giám sát của Thường trực HĐND huyện.

Ngoài ra, Ban sẽ tham gia các Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và phối hợp giám sát với Ban Pháp chế HĐND huyện, các Ban HĐND tỉnh khi được phân công.

2. Hoạt động thẩm tra:

Thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện và các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp theo chức năng nhiệm vụ và sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

3. Các hoạt động khác.

- Thường xuyên theo dõi nắm tình hình triển khai, kết quả thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội; kết quả thực hiện kiến nghị trong các báo cáo kết quả giám sát, thẩm tra của Ban.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của các thành viên, thực hiện các hoạt động theo phân công của Thường trực, của lãnh đạo ban theo quy định; phối hợp chặt chẽ giữa hai Ban Hội đồng nhân dân huyện, với các cơ quan chức năng, các xã, thị trấn trong huyện.

- Tham gia các hội nghị có liên quan của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện, hai Ban Hội đồng nhân dân huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện và các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn huyện tổ chức.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2022; Một số hoạt động năm 2023, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo Hội đồng nhân dân huyện.

Nơi nhận:

- TT. HĐND - UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- VP HĐND và UBND huyện;
- Lưu: ngân 2022.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



[Handwritten signature]
Ký Minh Thi

